

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน

เรียน พนักงานบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ทุกท่าน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” และจะต้อนำนโยบายและมาตรการฯ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันจัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งกำหนดความหมายของคำว่า “คอร์รัปชัน” และรูปแบบการคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดห้ามกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้บุคคลภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้การต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจรรยาบรรณ (Code of Conduct) โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติภายใต้หลักการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมพนักงานใหม่ โดยการกำหนดเป็นหลักสูตรปฐมนิเทศ การสื่อสารภายในต่าง ๆ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: (662) 121-9999 โทรสาร: (662) 121-9888 เว็บไซต์: www.theplatinumgroup.co.th

The Platinum Group Public Company Limited

222/1398 The Platinum Fashion Mall Bldg., 11th Fl., Petchaburi Rd., Ratchathevee, Bangkok 10400 Thailand
Tel: (662) 121-9999 Fax: (662) 121-9888 website: www.theplatinumgroup.co.th

สำหรับรูปแบบการคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือเรื่องการให้และรับของขวัญ เนื่องจากอาจนำไปสู่การคอร์รัปชันได้โดยง่าย จึงได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุม รวมถึงการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้ง การกระทำที่เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นความผิดซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้แล้วตามระเบียบคู่มือพนักงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เพียงแต่การดำเนินธุรกิจ แต่ยังรวมถึงกระบวนการบริหารบุคลากร ได้แก่ ขั้นตอนการคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง และเพื่อให้การต่อต้านการคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเรื่องคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะ รวมถึงให้การคุ้มครองแก่พนักงานที่ต้องการแจ้งข้อมูลเบาะแส นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน และถือเป็นคำมั่นที่จะไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันแม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทฯ ถือเป็นคำมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้องค์กรมีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



(นายชาญชัย พันธุ์โสภา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 24/8/17